

*Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!!*

Nhà giáo Nguyễn Vinh Phúc tuy không sinh ra ở Hà Nội nhưng dường như định mệnh đã gắn kết ông với mảnh đất này. Dành trọn tâm huyết của cả đời người nghiên cứu về văn hóa - lịch sử của Thủ đô, Nguyễn Vinh Phúc đã công hiến vô vàn tư liệu quý giá về mảnh đất kinh kì qua hàng chục đầu sách, để rồi các thế hệ nối tiếp luôn coi những nghiên cứu của ông như một nguồn tư liệu quý giá và chân thực nhất về văn hóa - lịch sử Hà Nội 1000 năm.

Có thể nói, nhà giáo Nguyễn Vinh Phúc hiểu Hà Nội tới từng "chân tơ, kẽ tóc", cho nên mỗi cuốn sách của ông ra đời luôn được bạn đọc quan tâm đón nhận. Người ta đón đọc sách của ông còn bởi ẩn chứa trong mỗi tác phẩm luôn có những nghiên cứu mới, những phát hiện mới thật độc đáo và thú vị. Nếu nói gọn lại thì như lời bạt của GS Lê Văn Lan: "Ông (Nguyễn Vinh Phúc) là sự tiếp nối dòng mạch công trình của những cây bút chuyên khảo như Đào Duy Anh; Trần Văn Giáp, Hoa Bằng, Nguyễn Văn Tố, và lại chỉ khuôn các công trình của mình vào cho Hà Nội. Trong thời gian gần đây, miên man và cơ man nào là sách viết về Hà Nội nhưng lại thiếu vắng hẳn những công trình như của Nguyễn Vinh Phúc". Cuốn sách "Hà Nội – Cõi đất - Con người" của ông vừa ra mắt trong tháng 3/2009 cũng đang tạo ra sức thu hút lớn đối với độc giả, bởi sức nặng từ những thông tin về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Cuốn sách tập hợp những bài viết trong số hàng trăm bài nghiên cứu của Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc.

Trong cuốn sách Hà Nội - cõi đất, con người của Nguyễn Vinh Phúc, đêm giao thừa ở Hồ Gươm được miêu tả như một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và lộng lẫy, hòa quyện với không khí náo nhiệt, rộn ràng của người dân Thủ đô.

Về cảnh sắc thiên nhiên, Hồ Gươm vào đêm giao thừa như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ sắc màu. Mặt hồ lấp lánh ánh đèn hoa đăng, cùng với những ánh pháo hoa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Những hàng cây cổ thụ bên hồ cũng được trang hoàng lộng lẫy, tạo nên một không gian thơ mộng, trữ tình.

Về không khí của người dân, đêm giao thừa ở Hồ Gươm là thời điểm mọi người cùng nhau sum họp, đón chào năm mới. Dòng người đổ về Hồ Gươm đông đúc, nhộn nhịp. Ai cũng mang theo những niềm vui, hy vọng cho năm mới. Những tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang vọng khắp mọi nơi, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Dưới đây là một đoạn trích trong cuốn sách miêu tả về đêm giao thừa ở Hồ Gươm:

“Hồ Gươm trong đêm giao thừa như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ sắc màu. Mặt hồ lấp lánh ánh đèn hoa đăng, cùng với những ánh pháo hoa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Những hàng cây cổ thụ bên hồ cũng được trang hoàng lộng lẫy, tạo nên một không gian thơ mộng, trữ tình.

Dòng người đổ về Hồ Gươm đông đúc, nhộn nhịp. Ai cũng mang theo những niềm vui, hy vọng cho năm mới. Những tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang vọng khắp mọi nơi, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Trên mặt hồ, những chiếc thuyền hoa chở những gia đình, những đôi tình nhân dạo quanh. Những chiếc thuyền giấy thả trôi theo làn nước, mang theo những ước nguyện của mọi người.

Khi tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, cả Hồ Gươm như bùng tỉnh. Mọi người cùng nhau đón chào năm mới bằng những tiếng pháo hoa rực rỡ. Tiếng pháo hoa vang vọng khắp thành phố, như một lời chúc mừng năm mới tốt lành.”

Đêm giao thừa ở Hồ Gươm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Nội. Đây là dịp để mọi người cùng nhau sum họp, đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng.

Tóm lại, "Hà Nội - Cõi đất - Con người" là một quyển sách quý. Đó là một công trình nghiên cứu say mê và đầy tâm huyết của tác giả. Khi đọc cuốn sách thầy cô và các bạn sẽ được cung cấp thêm nhiều hiểu biết về cõi đất và con người Hà Nội.

Mời độc giả tìm đọc cuốn sách tại thư viện nhà trường.

